

KSUC-O-075

## ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์ และฟื้นฟูลำห้วย ตองแหวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิงกาญจน์ สำนวนเย็น\* และ พิสมัย ศรีเนตร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

\*Corresponding author: kingkarn66@hotmail.com

### บทคัดย่อ

การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยตองแหวด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และสถานการณ์ปัญหาของการใช้ประโยชน์ลำห้วยตองแหวด 2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยตองแหวด และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางและรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยตองแหวด การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนการดำเนินงานวิจัยแบบการวิจัยที่ใช้ประเด็นและชุมชนเป็นฐาน (community and area based research) การศึกษาพบว่า ลำห้วยตองแหวดเป็นลำห้วยสาขาของลำโดมใหญ่ ไหลผ่าน 14 ชุมชน 5 ตำบลในเขตอำเภอวารินชำราบ มีลักษณะป่าลุ่มน้ำ ชุมชนรายล้อมใช้ลำห้วยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะปลูก และพื้นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อท้องถิ่น ปัจจุบันความเติบโตของเมืองส่งผลต่อคุณภาพน้ำในลำห้วยตองแหวดลดลง ไม่สามารถใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคได้ในหลายชุมชน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละองค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ หนึ่ง วิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอง การบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กร สาม เครือข่ายและความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สี่ การบริหารจัดการงบประมาณการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแนวทางและรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำห้วยตองแหวดคือ การสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วน โดยมีกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญคือ หนึ่ง การสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจ สอง การสร้างจิตสำนึกร่วมและจุดหมายร่วม สาม การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วม และสี่ การสร้างพื้นที่และกลุ่มสัมพันธ์

**คำสำคัญ:** ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น